



สรุปข่าว สธ.

ประจำวัน

21 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ สยามรัฐ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด เดลินิวส์, ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ,แนวหน้า bluechipthai, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, ผจก.ออนไลน์, สยามรัฐ, thebangkokinsight, บ้านเมือง, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, 77kaoded กรมประชาสัมพันธ์ nationtv.)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 21 ม.ค.64 มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 59 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 12,653 ราย รักษาหายเพิ่ม 265 ราย รวมรักษาหายแล้ว 9,621 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 2,961 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิงไทย จ.ตาก อายุ 48 ปี อาชีพขับรถรับ-ส่งแรงงานเมียนมาข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่สอง อ.แม่สอด จ.ตาก รวมเสียชีวิตสะสม 71 ราย ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ใน 62 จังหวัด ล่าสุด คือ จ. นครพนม

-**กรมควบคุมโรค** รายงาน 10 อันดับจังหวัดพบผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุด 1.สมุทรสาคร 2.ชลบุรี 3.กทม. 4.ระยอง 5.สมุทรปราการ 6.จันทบุรี 7.นนทบุรี 8. อ่างทอง 9.นครปฐม และ 10.ปทุมธานี

-**สมุทรสาคร** พบผู้ป่วยเพิ่ม 92 ราย เป็นคนไทย 22 ราย และแรงงานต่างด้าว 70 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,921 ราย

-**กทม.**พบผู้ติดเชื้อใหม่ 13 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 10 ราย และจากการคัดกรองเชิงรุกอีก 3 ราย

-**ระยอง** ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นการติดเชื้อในครอบครัว โดยหลานสาววัย 6 เดือนและญาติอีก 2 รายติดเชื้อจากปู่ ส่วนกรณีเด็กทารกวัย 5 เดือนที่ติดเชื้อรักษาหายและเตรียมกลับบ้านแล้ว ยังไม่พบต้นตอการติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค

-**พระนครศรีอยุธยา** พบติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นรายที่ 40 เป็นชายไทย อายุ 67 ปี ติดจากภรรยา(ผู้ป่วยรายที่ 39)

-**สุราษฎร์ธานี** ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ 11 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ทั้งหมด

-**นครพนม** พบผู้ติดเชื้อรายแรก เป็นหญิง อายุ 51 ปี ไม่มีอาการ ติดจากเพื่อนที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ ตรวจสอบสารพันธุกรรมของไวรัสพบเป็นเชื้อตายหาก มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้น้อยมาก ผู้ป่วยรายนี้มีภูมิคุ้มกัน แต่เพื่อความไม่ประมาท ให้ทีมสอบสวนโรคดำเนินการต่อ

-**ยะลา** ด่านพรมแดนเบตง พบอดีตผู้ต้องขัง และแรงงานไทยที่กลับจากมาเลเซีย ติดเชื้อโควิด 19 รวม 11 คน เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางกลับเข้าประเทศเข้มงวด

-**สตูล** แลกพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย จากคนไทยชาว จ.สตูล ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย

-**ตาก** ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 9 ราย ตรวจเชื้อโควิดพบเพิ่ม 5 ราย รวมทั้งสิ้น 6 ราย

-**ปทุมธานี** พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เผยไม่แสดงอาการ นั่งรถแท็กซี่กลับบ้านที่ชัยภูมิ

-**ราชบุรี** ติดโควิดเพิ่ม 1 ราย ทำงานโรงงานในสมุทรสาคร

-**เชียงราย** เทศบาลตำบลแม่จัน อ.แม่จัน ออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังการติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ หลังพบผู้ป่วยโควิดรายที่ 65 ของจังหวัด เป็นชายอายุ 27 ปี อยู่ อ.แม่จัน ตระเวนหลายแห่ง

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ บ้านเมือง โพสต์ทูเดย์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก สำนักข่าวอิศรา จส.100 newtv.)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ.เผยวัคซีนที่จะนำเข้ามาตัวแรก คือ ของบ.แอสตราเซนเนกา มีการเจรจาแล้วจะส่งให้เป็นวัคซีนสำเร็จรูป ล็อตที่ผลิตในต่างประเทศ 1.5 แสนโดส โดยจะจัดส่งมาต้นเดือน ก.พ. 50,000 โดส ที่เหลือทยอยมาในเดือน มี.ค. เม.ย. เป็นจำนวนที่ไม่รวมกับ 26 ล้านโดสที่สั่งจองและผลิตในไทย ขณะนี้อยู่ในขั้นสุดท้ายของการพิจารณาขึ้นทะเบียน อย.และตนจะฉีดคนแรก ส่วนบ.ซิโนแวคยังรอขึ้นทะเบียนในจีน ขอให้มั่นใจว่าวัคซีนมีคุณภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วย รมว.สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 กล่าวว่า การฉีดวัคซีนที่จะเข้ามาถึงไทยในเดือน ก.พ.นั้นจะให้กับบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานก่อน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่อีกครั้ง อาจจะไม่ใช้ 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเดียว เพราะพื้นที่มีเปลี่ยนแปลง จะเน้นไปยังกลุ่มที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก ขณะนี้มีการสอบถามเบื้องต้นบุคลากรที่มีอายุต้องการฉีดวัคซีนเชื้อตาย ของซิโนแวค บางส่วนต้องการฉีดของแอสตราเซนเนกา อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการทดลองการใช้วัคซีนโควิดในต่างประเทศ ทั้ง 2 ตัวก็ไม่แตกต่างกันมาก ส่วนผลข้างเคียงมีคณะกรรมการคอยติดตาม

-ด้าน นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ขณะนี้การขึ้นทะเบียนวัคซีนของบริษัท แอสตราเซนเนกา ก็ยังอยู่ระหว่างการรอเอกสารซึ่งอยู่ในกำหนด 30 วัน เชื่อว่าจะส่งมาเร็วๆ นี้ และพิจารณาขึ้นทะเบียนได้ เพราะมีการพิจารณาข้อมูลอื่นไปครบแล้ว .

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า คมชัดลึก สยามรัฐ ประชาชาติธุรกิจ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก สำนักข่าวไทย js.100 ThaiPBS thaigov thailandplus thestandard nationtv.)ช่อง 5,7,7,9,NBT

ประเด็นข่าว

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงวัคซีนโควิด-19 ว่า ขณะนี้ตลาดวัคซีนเป็นของผู้ผลิต เนื่องจากมีจำนวนจำกัด และเป็นที่ต้องการ มีราคาแพง วัคซีนที่มีการฉีดไปแล้ว ขณะนี้มีของไฟเซอร์และโมเดอร์นาที่ใช้วิธี mRNA เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ยังไม่เคยใช้ผลิตวัคซีนมาก่อน วัคซีนที่ไทยสั่งจองคือของแอสตราเซนเนกา เป็นการใช้ไวรัสเวกเตอร์ ที่ทำให้เชื้อเป็นหมันไม่ให้เกิดการเพิ่มจำนวนเพื่อให้เซลล์สร้างโปรตีนในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เป็นรูปแบบที่เคยใช้ผลิตวัคซีนป้องกันอีโบล่าในแอฟริกา ส่วนวัคซีนของซิโนแวค เป็นวัคซีนเชื้อตายที่ถูกนำมาใช้กว่า 70 ปีแล้ว โดยผลิตเป็นวัคซีนป้องกันโปลิโอในเด็ก ตับอักเสบบี พิชสู่นซบ่า เป็นวิธีการผลิตเก่าที่ผลิตวัคซีนอื่นๆมาแล้ว จึงมีความปลอดภัยสูง ขอให้มั่นใจรัฐบาลไทยเลือกวัคซีนที่ดีที่สุดให้ประชาชน ส่วนที่ไม่ให้มีการฉีดในเด็กเนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ ยังไม่มีการศึกษาในเด็กต่ำกว่า 18 ปี กรณีหญิงตั้งครรภ์ก็ยังไม่ข้อมูลศึกษาที่แน่ชัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus thaigov)

-นพ.เฉตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เผยผู้ป่วยโควิด 19 ระลอกใหม่มีแนวโน้มลดลง เน้นมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในรพ. ค้นหาในผู้ป่วยโรคไข้หวัดและปอดอักเสบ พร้อมเฝ้าระวังตามชายแดนอย่างเข้มข้น เน้นประชาชนคงมาตรการใส่หน้ากากอนามัย 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือ เชื้ออินไทยชนะ โทลด์แอปพลิเคชันหมอชนะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ nationtv.) สวท.

-นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และผู้ประกอบการคุมเข้มพนักงานปฏิบัติหน้าที่ที่คลังสินค้า และพนักงานส่งพัสดุภัณฑ์ ผู้รับบริการรับ-ส่งสินค้าและอาหาร ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามแนวทางด้านสาธารณสุข สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (kapook)

-สสจ.ระยอง เพิ่มมาตรการคุมเข้มการเยี่ยมผู้ป่วยใน รพ.ทุกแห่ง หลังพบทารก 5 เดือน ติดโควิดแต่ไม่ทราบต้นตอของเชื้อ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ล่าสุดเด็กทารกรักษาหายแล้วเตรียมให้กลับบ้านได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaiPBS)

-สสจ.ชัยนาท กล่าวว่า มีผู้ป่วย 8 คน ซึ่งหมดตรวจไม่พบเชื้อแล้ว โดย 5 คนแรกที่หายป่วยครบกำหนดการกักตัวดูอาการ 14 วันที่บ้านพักแล้ว และไม่พบอาการผิดปกติ

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ: นสพ. (มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ข่าวสด ผู้จัดการ สยามรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, บ้านเมือง คมชัดลึก, ข่าวสด, newsconnect, กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, ผจก.ออนไลน์, สยามรัฐ, thebangkokinsight, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, workpointtoday 77kaoded.)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้สำนักโฆษกฯ ทำเนียบรัฐบาล ประสาน สธ. จัดจหนท.จากสถาบันบำราศนราดูร มาจัดตรวจคัดกรองโควิด 19 (Swab) แก่สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล เรียกเป็นลำดับครั้งละ 10 คิว ตามรายชื่อ โดยจะทราบผลตรวจ 21 ม.ค.64

-พลญ.อภิสิทธิ์ ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า กทม.จะนำเสนอการผ่อนปรนมาตรการ ตามที่ได้หารือต่อ คกก.โรคติดต่อกทม. ซึ่งจะประชุมกันในวันที่ 21 ม.ค. 64 หากเห็นควรให้ผ่อนปรน หรือกำหนดให้มีมาตรการเสริม กทม.จะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

-โฆษกรัฐบาลยืนยัน รัฐบาลจัดหาวัคซีนโควิด-19 ด้วยความรอบคอบ มั่นใจประชาชนไทยต้องได้รับวัคซีนที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

-เลขาธิการกพฐ. ยืนยันเปิดเรียนตามกำหนดเดิม 1 ก.พ.นี้ ขอให้โรงเรียนทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการของ สธ.อย่างเคร่งครัด พร้อมแจ้งโรงเรียนปรับการสอบปลายภาคเลื่อนขึ้นให้เหมาะสม

-กทม.เข้มด่านคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

-นครศรีธรรมราช ผ่อนคลายมาตรการ เปิดโรงเรียนที่มีความพร้อม 21 ม.ค.นี้ แต่ยังสั่งปิดสถานบันเทิง

-รพ.สนามกองทัพเรือ พร้อมแพทย์ สธ. ส่งตัวผู้รักษาหายจากโควิด 19 กลับบ้าน 10 ราย หลังกักตัวครบ 10 วัน ที่ รพ.สนาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

-คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี สั่งงดการเดินทางไป-มา ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

-คกก.โรคติดต่อลำปาง สั่งเทศบาลระงับเปิด "กาดกองต้า" ชั่วป้องกันโควิดยาก หวั่นระบาดซ้ำ

-ผวจ.สงขลา กำชับ จหนท.เข้มมาตรการคัดกรอง หลังพบผู้ติดเชื้อจากตปท.ผ่านด่านพรมแดนสะเดา

-รอง ผวจ.น่าน ยืนยันต้องมี รพ.สนาม แม้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเป็น 0 หลังมีการคัดค้านหนัก แม้โอกาสระบาดจนต้องใช้รพ.สนามอาจจะมีน้อยมาก แต่จำเป็นต้องเตรียมการไว้ก่อน

-สมุทรสาคร เตรียมเปิดตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครปลายเดือนนี้ สร้างความมั่นใจปลอดภัย 100%

-ปทุมธานี สสอ.ล้าลุกการร่วมกับตลาดสี่มุมเมือง ตรวจโควิดเชิงรุกเพิ่มเติมกับพ่อค้า แม่ค้า แรงงาน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,036 คน ในวันที่ 13-15 ม.ค. 64 ผลไม่พบผู้ติดเชื้อ และจากการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ซื้อที่ติดเชื้อดังกล่าว สสอ.สันนิษฐานว่า ไม่ได้ติดเชื้อจากตลาดสี่มุมเมือง

-ผวจ.ลำปาง ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาด ผู้ค้าลอตเตอรี่ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม เนื่องจากได้รับร้องเรียนว่ามีกลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่จากตจว.มาขายในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เกรงจะเป็นแหล่งแพร่ระบาด

-ผวจ.สุราษฎร์ ผวจ.ลำพูน ปลื้ม ผู้ป่วยโควิดเป็นศูนย์ ขอขอบคุณฯ.ร่วมมือช่วยดูแลสังคม

-จ.ชัยนาท ผ่อนคลายมาตรการ อนุญาตให้ตลาดนัดขนาดเล็กกลับมาเปิดค้าขายได้

ประเด็นข่าว

- ผวจ.กาญจนบุรี คลายล็อครองแรม-รีสอร์ท เปิดพักระยะยาวได้ ย้ำเข้มมาตรการป้องกันโควิด
- เลขาธิการ คปภ. เปิดกลุ่มไลน์ War Room : COVID #OIC ติดตามและนําระบบประกันภัยเยียวายสถานการณ์โควิด 19 ตลอด 24 ชม.
- มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์พอร์ส มอบเงินบริจาคในโครงการวัคซีนเพื่อคนไทย ครั้งที่ 1 จำนวน 25 ล้านบาทสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ให้แก่บริษัท ไบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด สตาร์ฮอว์ท ที่ก่อตั้งโดยนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯเร่งทดสอบวัคซีนในมนุษย์ให้ทันกลางปี 2564
- นอสตรา แมพ (NOSTRA Map) แอปพลิเคชันแผนที่นำทาง เพิ่มข้อมูลพิกัดโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ “บริการสถานที่กักตัวทางเลือก”

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. รัฐบาลแจ้งหลักฐานจัดซื้อวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด บางกอกโพสต์)

-รมว.ดีอี ส่งตัวแทน เข้าแจ้งความกับ บก.ปอท. กล่าวหากระทำความผิดตาม ป.อาญา ม.112 จากกรณีไลฟ์สดประเด็นการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ของรัฐบาล มีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสม และพุดพาดพิงสถาบัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ ข่าวสด บางกอกโพสต์ ผจก.รายวัน เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ สำนักข่าวอิศรา) เพจเฟซบุ๊ก thanathon juangroongruangkit

-นายธนธร จิงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า ถ้าอยากจบเรื่องนี้ก็ต้องชี้แจงด้วยเอกสาร หลักฐานให้กระจ่าง โดยขอให้เปิดเผยสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น 1.สัญญาจ้างผลิตรหว่าง AstraZeneca กับ Siam Bioscience รับผิดชอบการผลิต ราคาขาย ให้ AstraZeneca ให้เปิดเผยรายละเอียดในสัญญา 2.สัญญารับงบประมาณระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับ Siam Bioscience มีมูลค่าเท่าไร และนำไปใช้ทำอะไร ตรงตามที่เคยแถลงไว้หรือไม่ 3.บันทึกการประชุมของคกก.วัคซีนแห่งชาติและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวางเงื่อนไขคุณสมบัติ และรายละเอียดของเอกชนที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐในการผลิตวัคซีน เพื่อให้ประชาชนแน่ใจว่าการเลือกสนับสนุน Siam Bioscience เป็นไปอย่างไร้ประไร ถูกต้องตามหลักการ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้ประเด็นเรื่องวัคซีนมาสร้างความนิยมทางการเมือง และวิธีการบริหารจัดการที่ไม่มีการกระจายความเสี่ยง ทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนช้าและครอบคลุมประชากรน้อยกว่าประเทศอื่น ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวช้า หากยึดตามโมเดลไลน์ของรัฐบาล กว่าเราจะกลับทำมาหากินได้ตามปกติ ก็อย่างน้อยปี 2565 ซึ่งประชาชนรอไม่ไหว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ,มติชน)

-นายชัยวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า กรณีรัฐบาลแจ้ง ม.112 เอาผิด "ธนธร" เป็นการปิดปาก ปชช.ที่ออกมาตรวจสอบ สิ่งที่ควรทำ คือ เปิดเผยสัญญาวัคซีน-สร้างความโปร่งใสต่อสาธารณชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน)

-นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลต้องบริหารจัดการวัคซีนด้วยความโปร่งใสและการกระจายความเสี่ยง ขณะที่หลายประเทศกระจายความเสี่ยงโดยจัดหาวัคซีนจากหลากหลายบริษัท แต่ประเทศไทยผูกขาดกับบริษัท แอสตรา เซนเนก้า ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ นายธนธร ตนหรือ ใครก็ตามมีสิทธิตั้งคำถาม ถึงงบประมาณที่นำมาจัดหาวัคซีนป้องกันโรค มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชน ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ แคตอบ ไม่ใช่หัวร้อนตอบคำถาม การจัดหาวัคซีนเป็นงบประมาณที่มาจกภาษีของประชาชน จึงมีสิทธิที่จะตั้งคำถามกับเรื่องที่มีความสำคัญกับสุขภาพและเศรษฐกิจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ (21ม.ค.64) เว็บไซต์ไทยโพสต์,แนวหน้า, prachachat (20 ม.ค.64)

-พ็อร์คณะก้าวหน้า ได้แจ้งต่อสื่อมวลชน ว่านายธนธร ได้นัดแถลงชี้แจงเรื่องดังกล่าว ในวันที่ 21 ม.ค.เวลา เวลา 12.00 น. ที่ อาคารไทยซัมมิท สนง.คณะก้าวหน้า ชั้น5

2. เสนอ สธ. ดึงภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยร่วมแก้โควิดระบาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง)

-สภาการแพทย์แผนไทยและคณะ เสนอมาตรการในการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคโควิด 19 โดยการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ คือ การปรับสมดุลธาตุทั้ง 4 ในร่างกายให้สมดุล กระชับภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง โดยใช้ตำรับยาแผนไทยเช่น ตริผลลา ใช้สมุนไพรเชิงเดี่ยวผสมผสาน เช่น ฟ้าทลายใจ กระชาย ขมิ้นชัน ซึ่งมีงานวิจัยอยู่แล้ว เป็นต้น ใช้การรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์ร้อน เช่น แกงเลียง แกงส้ม ต้มยำ ควบคู่ไปกับการใช้ธรรมานามัยและการออกกำลังกายชนิดตัดตน นอกจากนี้ ยังเสนอให้แต่งตั้งคกก.ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น การกำหนดพื้นที่ การทำแนวทางปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อยอด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.การเปิดพื้นที่ เช่น รพ.สนาม พื้นที่ควบคุม ให้แพทย์แผนไทยอาสาเข้าไปช่วยเหลือให้คำแนะนำประชาชน ในการดูแลสุขภาพตนเองได้ ขณะเดียวกันเสนอให้สธ.ทำประชาสัมพันธ์ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

3. คืบหน้าอาการผู้ว่าสมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด ผู้จัดการ สยามรัฐ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ไทยโพสต์ บ้านเมือง คมชัดลึก ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า ศูนย์ข่าวแปซิฟิก innnews one31 workpointtoday kapok sanook thestandard thebangkok insight)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวถึง อาการของนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าสมุทรสาคร ว่า กลับมาอยู่ในภาวะวิกฤตอีกครั้ง ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเต็มที่พร้อมทั้งให้ยานอนหลับ เนื่องจากว่าคนไข้มีการต่อต้านเครื่องช่วยหายใจ นอกจากนี้ยังพบติดเชื้อ

ประเด็นข่าว

เชื้อแบคทีเรียที่ปอดและยังต้องยาปฏิชีวนะหลายชนิด ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ส่วนการติดเชื้อโควิดไม่มีแล้ว

4.ติเฆมะตุมติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ ข่าวสด ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ สยามรัฐ ข่าวสด คมชัดลึก ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ บ้านเมือง โปสต์ทูเดย์ จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก สำนักข่าวอิศรา nationtv. one31 springnews thaiPBS thestandard tnnthailand innnews nationtv. sanook)

-ติเฆมะตุมเตชินท์ พลอยเพชร อัดคลิปข้อความผ่านทางอินสตาแกรมว่า ไปตรวจเชื้อโควิด-19 พบว่า ตนติดเชื้อ แต่คุณแม่ ผลเป็นลบ รพ.เตรียม นำรถมารับไปรักษาตัว พร้อมทั้ง ขอโทษหลายคนที่เจอตนเองภายใน 14 วันด้วย อยากให้คนที่ใกล้ชิดเฆมะตุมทุกคนกักตัว หรือไปปรึกษาหมอทันที คาดว่าติดเชื้อจากการไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดเพื่อน ทั้งนี้พบว่า มีผู้ที่ได้อยู่ใกล้ชิดติเฆมะตุมหลายคน หนึ่งในนั้น คือ ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ พิธีกร ที่เพิ่งจะเดินทางไปร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์จากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับบริการเว้นจากการเป็นยาเสพติด ซึ่งในงานดังกล่าว มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รช.สธ. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รช.ศธ. ร่วมงานด้วย ทั้งนี้ ดร.ยิ่งศักดิ์ ระบุว่า วันนี้จะไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 เบื้องต้นจะเว้นระยะห่างจากคนในบ้าน โดยเฉพาะคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุ

5.หนีโควิดเมียมากลับไทยป่วยเหียบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-คนไทยลี้ภัยที่ 6 จำนวน 32 รายที่ทำงานในบ่อนกาสิโนสกายคอมเพล็กซ์ จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ขอเดินทางกลับไทยผ่าน อ.แม่สอด พบติดเชื้อ 21 ราย ส่วนคนไทยและเมียนมาที่ถูกกักตัวในสถานที่ของรัฐ ครบกำหนดกักตัววันที่ 19 ม.ค. จำนวน 5 ราย วันที่ 20 ม.ค. 10 ราย และต้องตรวจเชื้อรอบสุดท้าย พบ 2 ราย มีเชื้อโควิด ขณะที่ในวันที่ 20 ม.ค. มีคนไทยจากบ่อนสกายคอมเพล็กซ์ข้ามกลับมาอีก 13 ราย เจ้าหน้าที่นำตัวไปตรวจพบติดเชื้อ 7 ราย ทั้งนี้ คนไทยจากเมียวดีข้ามกลับมาแล้วทั้งสิ้น 184 ราย ติดเชื้อโควิด 19 รวม 86 ราย

6.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ newtv.จส.100)

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงว่า มีการแชร์ข่าวเรื่องป้องกันโควิด 19 ด้วยการฉีดวิตามินซี 10,000 มิลลิกรัม ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่า เป็นข้อมูลบิดเบือน

7.เชื้อโควิดกลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-องค์การอนามัยโลก รายงานพบเชื้อโควิด 19 กลายพันธุ์ B.1.1.7 ที่พบในสหราชอาณาจักรอย่างน้อย 60 ประเทศ มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกสูงกว่า 2 ล้านคน และไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากในประเทศต่างๆ ที่พยายามหาวิธีชะลอการติดเชื้อจนกว่าวัคซีนจะพร้อมใช้งานอย่างกว้างขวาง ขณะที่มียารายงานพบเชื้อสายพันธุ์ใหม่จากแอฟริกาใต้ใน 23 ประเทศ และดินแดน ทั้งนี้ เชื้อกลายพันธุ์ทั้ง 2 ชนิดนี้ สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายกว่า

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ ไทยรัฐ สยามรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, newtv, js100, ประชาชาติธุรกิจ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, infoquest XinhuaThai)

-**ติมอานาม**โลก-จีน ร่วมประชุมออนไลน์ ก่อนเริ่มแกะรอยโควิด 19 **อียู**ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ผู้ใหญ่ 70% **มาเลเซีย** สั่งให้ทุกรัฐ ยกเว้นรัฐซาราวัก ควบคุมการเคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.-4 ก.พ.64 **ออสเตรเลีย** ยืนยันผลตรวจเชื้อโควิด 19 ของนักกีฬาเทนนิส 2 ราย ขณะที่ผู้จัดแข่งขันแถลงยังไม่พบนักกีฬาที่มีผลตรวจเป็นบวก **อินเดีย** นักแบดมินตัน "ไซ ปราณี" มีอันดับ 13 ของโลก ติดเชื้อโควิด 19 ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตัน "โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น" ในไทย **ญี่ปุ่น** เตรียมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในเดือน พ.ค. ก่อนถึงกำหนดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียว 2020 ในเดือน ก.ค. ขณะที่ จ.ชิลีโอกะ พบผู้ติดเชื้อโควิด19 สายพันธุ์อังกฤษ 3 ราย **สหรัฐอเมริกา** รัฐแคลิฟอร์เนีย พบผู้เข้ารับการรักษาฉีดวัคซีนหลายรายเกิดอาการแพ้วัคซีนโควิด 19 ของ บ.โมเดอร์นา **เมียนมา** จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงตลอด 1 เดือน **เยอรมนี** พบไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในแคว้นบาวาเรีย **แคลิฟอร์เนีย** มีผู้ป่วยเกือบ 3 ล้านราย **ฟิลิปปินส์** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,862 ราย รวมผู้ติดเชื้อในประเทศ 505,939 ราย สูงเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน **อินโดนีเซีย** ยอดผู้ติดเชื้อ 940,000 ราย เสียชีวิตกว่า 26,000 ราย **กัมพูชา** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย ทั้งหมดเป็นแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับจากไทย

-**สถานการณ์โควิด 19** ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อ 97,258,113 ราย ผู้เสียชีวิต 2,080,970 ราย และรักษาหายแล้ว 69,817,280 ราย ไทยอยู่ในลำดับที่ 128

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

สร.- ศธ. ร่วมขับเคลื่อนต่อยอดกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด,เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย,mcot, thaipbs, TNN, thebangkokinsight, ทวีช่อง 3,9 ,one31)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รช.สธ. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รช.ศธ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ประเด็นข่าว

ร่วมมือการพัฒนาการเรียนรู้การประกอบธุรกิจจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สปา และการท่องเที่ยว โดย สธ. ได้ให้หน่วยงานในสังกัด สนับสนุน สธ. ในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการตลาด และถูกกฎหมาย ทันสมัย ปลอดภัย มีประโยชน์ต่อสุขภาพและสังคม สามารถขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ในระยะแรกจะเริ่มดำเนินการร่วมกับสำนักงาน กศน. จังหวัด/ กทม. และสถานศึกษาขึ้นตรงในจังหวัดที่มีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชา เน้นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ให้วิสาหกิจชุมชนปรุงอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมได้อย่างปลอดภัย และจะขยายต่อไปยังผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชงในระยะต่อไป สำหรับการดำเนินการ สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ อย. เป็นผู้ดูแลด้านกฎหมาย ระเบียบ กรรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่มีความรู้ทางวิชาการด้านการใช้กัญชาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม และรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่เป็นหน่วยปฏิบัติการนำนโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปปฏิบัติ โดยจะเปิดตัวให้ผู้สนใจได้ลงทะเบียนที่งานมหกรรมกัญชา กัญชง 360° เพื่อประชาชนระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค.64 ณ สนามช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์

กัญชง
สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย mcot
 -นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เปิดการประชุมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกัญชง หลังกฎ สธ. มีการปลดล็อกใบ ก้าน ลำต้น และราก กัญชง ออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 มีผลบังคับใช้ 29 ม.ค.นี้ เพื่อเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจตั้งแต่สาระสำคัญของกฎกระทรวง การขออนุญาต และการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง

กม.ทำแท้ง
สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ผจก., สปริงนิวส์, INN, themetter, sanook, thestandard, thebangkokinsight, newtv)
 -ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบแก้กฎหมายอาญาให้สตรีที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งเองได้ กรณีอายุตั้งแต่ 12-20 สัปดาห์ ต้องรับคำปรึกษาหารือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำว่าไม่มีการทำแท้งเสรี หรือยุติการตั้งครรภ์แบบเสรี มีแต่การยินยอมให้ยุติการตั้งครรภ์แบบมีเงื่อนไข

ถั่งเช่า
สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ คอลัมน์ ย่อยข่าวตลาด, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, มิติหุ้นออนไลน์, nationtv)
 -พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. เผยถึงกรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่า มีบุคคลในแวดวงบันเทิงเป็นพรีเซ็นเตอร์ ได้ลงโทษปรับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นเงิน 5 แสนบาท ไปแล้ว 1 ราย และมีอีก 2 ราย ที่ อย. วินิจฉัยแล้วว่าเป็นการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เตรียมเสนอต่อ กสทช. เพื่อลงโทษปรับอีกรายละ 5 แสนบาท

ยาเคนมผง
สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์)
 -นายณัฐชนน ศรีก่อเกื้อ กมธ. การตำรวจ แดงข่าวกรณีการแพร่ระบาดของยาเคนมผง ว่า ในวันที่ (21 ม.ค.) จะมีการประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานในระดับนโยบาย มาร่วมประชุมกับ กมธ. ประกอบด้วย รอง ผบ.ตร. ที่กำกับดูแลด้านยาเสพติด, ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบ.ปส.), นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตร., ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ฯลฯ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และอธิบดีกรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุมกับ กมธ. และจะมีการชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นในนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเสพติด การบูรณาการด้านยาเสพติดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กมธ. จะติดตามการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

อย.เตรียมพร้อม จนท.หลังปลดล็อกกัญชง
สื่อที่นำเสนอ :
 -นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เปิดการประชุมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกัญชง หลังกฎ สธ.มีการปลดล็อกใบ ก้าน ลำต้น และราก กัญชง ออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 ม.ค.นี้ โดยการอบรมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจตั้งแต่สาระสำคัญของกฎกระทรวงการขออนุญาต และการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง การยื่นคำขอรับอนุญาตเกี่ยวกับ กัญชง และการเตรียมสถานที่ แนวทางการปฏิบัติ และบทบาทพนักงานเจ้าหน้าที่ และสารสนเทศ และหลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตภัณฑ์ สถานที่และการโฆษณา ด้านเครื่องสำอาง ด้านอาหารและด้านสมุนไพร ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 29 ม.ค.นี้

โฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกม.
สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5,7,7,9,NBT,ThaiPBS,)
 -พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. พร้อมด้วย ญญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ร่วมแถลงข่าวว่า จากกรณีที่ กสทช. ร่วมมือกับ อย. ในการจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ เรื่องนี้ กสทช. ไม่ได้นิ่งนอนใจ เมื่อการโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคครั้งใหญ่กลับมา ได้ร่วมกับ อย. กวาดล้างการโฆษณาอีกครั้ง โดยการปรับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นเงิน 5 แสนบาท ไป

ประเด็นข่าว

แล้ว 1 ราย และมีอีก 2 ราย ที่ อย. วินิจฉัยมาแล้วว่าเป็นการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย เพื่อลงโทษปรับอีกรายละ 5 แสนบาท

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย.กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลิตรักข์ถึงเช่าที่ อย.อนุญาตมี 2 กลุ่ม คือ ผลิตรักข์สมุนไพร หรือยาแผนโบราณและผลิตรักข์อาหารที่มีถึงเช่าเป็นส่วนประกอบ ดังนั้น การโฆษณาว่า ผลิตรักข์ถึงเช่าสามารถรักษาได้สารพัดโรค จึงเป็นการโฆษณาที่อื้อวอดเกินจริง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท

วิธีปฏิบัติให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., thailandplus, bluechipthai)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ในช่วงนี้บางพื้นที่ของกทม.และปริมณฑล พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และ 4 กลุ่มโรคสำคัญ คือ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนังอักเสบ และ โรคตาอักเสบ แนะนำวิธีปฏิบัติให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยการลดการก่อมลพิษและลดกิจกรรมเพิ่มปริมาณฝุ่น เช่น ลดการใช้รถยนต์ที่มีควันดำ การเผาขยะหรือเผาในที่โล่งแจ้ง การสูบบุหรี่ การจุดธูป รวมถึงดูแลทำความสะอาดบ้านให้ปลอดฝุ่น ตรวจสอบค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้านและประเมินความเสี่ยงตนเองในการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก หากสงสัยหรือมีอาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

เตือนบ๊อบ แกะสิวและรักษาสิ่วไม่ถูกวิธีเสี่ยงติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, thailandplus)

-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ระบุ การรักษาสิ่วที่ไม่ถูกวิธี โดยเฉพาะการบีบแกะสิ่ว อาจเกิดสิ่วอุดตัน อักเสบติดเชื้อมากขึ้น เมื่อมีการติดเชื้อบริเวณใบหน้า โดยเฉพาะรอบจมูกและริมฝีปากด้านบน อาจทำให้เชื้อแพร่กระจายไปหลอดเลือดดำของใบหน้า และส่วนอื่นของร่างกายต่อไปโดยเฉพาะเข้าไปภายในสมอง ทำให้มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดตา ตามัว หรืออาจรุนแรงถึงขั้นสับสน ชักและหมดสติได้ โดยการเกิดการกระจายของเชื้อมีโอกาสพบได้มากขึ้นในคนที่ปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันไม่ดี การรักษาสิ่วที่ถูกวิธีร่วมกับการงดแกะเกาขัดถู จึงมีความสำคัญ ยาที่ใช้รักษามีทั้งยาทาและยารับประทาน ซึ่งการเลือกใช้ยาจะขึ้นอยู่กับลักษณะและความรุนแรงของโรค ปัจจัยอื่นๆ นอกจากนี้ ควรหมั่นล้างหน้าด้วยสบู่อ่อนๆ วันละ 2 ครั้ง ไม่ควรล้างหน้าบ่อยจนเกินไป ไม่ควรขัดถูบริเวณที่เป็นสิ่วด้วยความรุนแรง หลีกเลี่ยงสารระคายเคืองต่างๆ และควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันมากขึ้น